



HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM

THƯ CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM

Kính gửi: Toàn thể Quý thân tộc họ Tà Việt Nam

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc xuân Giáp Thìn năm 2024, thay mặt Hội đồng họ Tà Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới toàn thể thân tộc trong cộng đồng họ Tà sinh sống trên mọi miền tổ quốc và kiều bào họ Tà sinh sống ở nước ngoài, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc mọi gia đình Việt Nam có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn, cùng chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Kính thưa quý thân tộc họ Tà Việt Nam! Năm Quý Mão - 2023 vừa đi qua với đầy ắp các sự kiện đáng nhớ, đặc biệt là Đại hội đại biểu họ Tà Việt Nam lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2023 - 2028) đã thành công rực rỡ, tạo không khí tung bừng, phấn khởi trong toàn thể thân tộc dòng họ Tà Việt Nam. Trong hoàn cảnh năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn chung của đất nước, toàn thể thân tộc họ Tà đã phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động và sáng tạo, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng để hoàn thành Nghị quyết Đại Hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2019-2023) họ Tà Việt Nam đã đề ra.

Thay mặt Hội đồng họ Tà Việt Nam, tôi bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới toàn thể quý bà con các Chi tộc họ Tà trên cả nước về những đóng góp to lớn cho dòng họ và xã hội. Năm 2024 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ IV với nhiều khó khăn và thách thức ở phía trước. Vậy mong bà con thân tộc các Chi tộc họ Tà trên cả nước cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, tạo đà và động lực thúc đẩy dòng họ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp năm mới, xuân về, tết đến với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với phương châm “**Hướng về cội nguồn - Tri ân tổ tiên - Phát huy truyền thống - Đoàn kết phát triển**”, tôi mong muốn toàn thể dòng họ Tà Việt Nam luôn đoàn kết bên nhau, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống của cha ông, giữ gìn bản sắc văn hóa của dòng họ, giáo dục con cháu kế thừa lòng tự tôn, tự hào là người họ Tà trở thành người có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước luôn giàu đẹp, cường thịnh và phát triển.

**T.M HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH**

Tạ Quyết Thắng